



NØDVARSEL



# Cảnh Báo Khẩn Cấp trên điện thoại di động của bạn

## **Đọc thông báo, làm theo lời khuyên.**

Sự cố nghiêm trọng có thể xảy ra mà không có cảnh báo. Khi việc này xảy ra, điều quan trọng là bạn phải nhanh chóng nhận được thông tin về những gì đang xảy ra và những việc bạn nên làm. Đó là lý do tại sao chúng tôi ra mắt Hệ Thống Cảnh Báo Khẩn Cấp. Nếu một tình huống nghiêm trọng phát sinh tại vị trí của bạn liên quan đến mối đe dọa cấp tính đến tính mạng và sức khỏe, bạn có thể nhận được cảnh báo chứa thông tin quan trọng trên điện thoại di động của mình.

Cảnh báo khẩn cấp bao gồm một văn bản ngắn cho bạn biết **những gì đang xảy ra và những gì bạn nên làm**. Để thu hút sự chú ý của bạn, điện thoại của bạn sẽ rung và phát âm thanh lớn, giống như còi báo động. Khi bạn nhận được cảnh báo khẩn cấp, hãy đọc thông báo và làm theo lời khuyên.

## **Một dịch vụ được cung cấp bởi các cơ quan công quyền**

Hệ Thống Cảnh Báo Khẩn Cấp là một dịch vụ được cung cấp bởi chính quyền Na Uy. Cảnh sát và Tổ Dân Phòng có thể gửi thông báo.

Một số quốc gia Châu Âu khác có kinh nghiệm tốt khi sử dụng công nghệ này để cảnh báo công dân của họ về những nguy hiểm nghiêm trọng như lũ lụt, tấn công khủng bố và tràn hóa chất. Cảnh báo khẩn cấp trên điện thoại di động có thể giúp bảo vệ tính mạng và sức khỏe tại Na Uy. Hệ Thống Cảnh Báo Khẩn Cấp bổ sung cho các kênh đã được sử dụng để thông báo cho công chúng.

Ở Na Uy, chúng tôi đã có cảnh báo công chúng trong một thời gian, được cung cấp qua còi báo động, báo hiệu bằng âm thanh lớn rằng bạn phải tìm kiếm thông tin. Trong trường hợp xảy ra sự cố nghiêm trọng, thông tin quan trọng sẽ được phát trên một số kênh, ví dụ: đài phát thanh, TV, báo trực tuyến, trang web của cơ quan công quyền và phương tiện truyền thông xã hội.

Cũng giống như còi báo động được kiểm tra sáu tháng một lần, Hệ Thống Cảnh Báo Khẩn Cấp trên điện thoại di động cũng sẽ được kiểm tra thường xuyên.

## **Cách thức hoạt động của Hệ Thống Cảnh Báo Khẩn Cấp**

Một cảnh báo khẩn cấp được gửi qua mạng điện thoại di động đến tất cả các điện thoại di động có thể nhận được những tin nhắn như vậy, chỉ trong vòng vài giây. Văn bản thông báo sẽ được hiển thị bằng tiếng Na Uy hoặc tiếng Anh, tùy thuộc vào cài đặt ngôn ngữ trên điện thoại của bạn. Nếu điện thoại của bạn hỗ trợ chuyển văn bản thành giọng nói, bạn cũng có thể chọn đọc to tin nhắn.

Hệ Thống Cảnh Báo Khẩn Cấp không sử dụng số điện thoại của bạn hoặc bất kỳ thông tin nào khác về bạn hoặc điện thoại của bạn. Bạn không cần phải đăng ký hoặc tải xuống ứng dụng để nhận thông báo khẩn cấp và dịch vụ này hoàn toàn miễn phí. Bạn phải nhớ đảm bảo điện thoại của bạn được cập nhật phần mềm mới nhất.

Tìm hiểu thêm tại [emergencyalert.no](http://emergencyalert.no)